

Số : 2212 /TCDK – HDQT

V/v: Làm rõ thông tin công bố
trong BCTC đã được kiểm toán năm 2012

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Ngày 28/03/2013, PVFC đã phát hành Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến ý kiến về hạn chế phạm vi kiểm toán và những lưu ý trong Báo cáo của kiểm toán độc lập Deloitte về Báo cáo tài chính của PVFC năm 2012, PVFC xin được báo cáo với Quý cơ quan như sau:

Trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009, 2010 và 2011, PVFC đã chủ động trình bày và công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các khoản nợ của nhóm khách hàng Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Những thông tin công bố này đã được PVFC báo cáo định kỳ và thường xuyên cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước theo quy định và đã có giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Công văn số 2637/TCDK – KT ngày 23/04/2012). Đồng thời, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán Deloitte đưa ra những ý kiến kiểm toán lưu ý trên Báo cáo kiểm toán để cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư và cổ đông của PVFC.

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về xử lý các khoản nợ của hai nhóm khách hàng này, trong năm 2012 PVFC đã trích lập bổ sung dự phòng đối với các khoản vay của nhóm khách hàng Vinashin, thu hồi một phần số tiền vay và nhận thêm tài sản đảm bảo của nhóm khách hàng Vinalines. PVFC tin tưởng rằng việc thu hồi và xử lý nợ tại Vinashin và Vinalines sẽ được thực hiện phù hợp với lộ trình tái cấu trúc PVFC.

Liên quan đến nội dung kiểm toán viên ngoại trừ do hạn chế phạm vi kiểm toán về khả năng thu hồi đối với các khoản trả chậm ủy thác đầu tư trả chậm và ứng trước ủy quyền bán. Các khoản phải thu này đã phát sinh và quá hạn từ các kỳ trước và PVFC đã có các động thái quyết liệt để thu hồi các khoản này, bao gồm:

- Xử lý thu hồi tài sản đảm bảo là cổ phiếu niêm yết;



- Thực hiện đàm phán và đã ký hợp đồng chuyển nhượng lượng cổ phiếu này cho một tổ chức kinh tế theo giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị ghi sổ của các khoản phải thu này. Phía đối tác đã thực hiện hợp đồng bằng việc đặt cọc trước cho PVFC và PVFC tin tưởng vào khả năng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, đó cũng là cơ sở để thu hồi giá trị khoản phải thu kể trên.

Điểm lưu ý của kiểm toán viên về các khoản ủy thác đầu tư: Thực tế các khoản ủy thác đầu tư này hoặc đã được gia hạn hoặc đã có tài sản đảm bảo nên PVFC tin tưởng vào khả năng thu hồi các khoản ủy thác này. Thông tin về các khoản ủy thác này cũng đã được PVFC trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là những thông tin giải trình làm rõ thêm thông tin công bố trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của PVFC.

Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Lâm

